

ประชุมชี้แจงแนวทางในการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนของส่วนราชการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ประธาน : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสรุป	หมายเหตุ
๑	การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-จะต้องนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนเศรษฐกิจ Digital มาทบทวนเป็นตัวตั้ง ในการจัดทำแผนฯ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทั้งแผนปี และแผน ๔ ปี โดยดูความต้องการของโลก และความต้องการของประเทศเป็นสำคัญ และให้เชิญภาคี เครือข่ายมาร่วมกระบวนการทำแผนด้วย	
๒	นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแบบฟอร์มการจัดทำแผน	-สำนักงานประมาณ ได้สร้างเครื่องมือ/แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลการจัดทำแผน ตั้งแต่เดือน พ.ค.๕๙ และมีการปรับปรุง Template เพิ่มเติมจากเดิม ๓๑ ช่อง เป็น ๓๕ ช่อง โดยเพิ่มข้อมูล KPI โครงการ KPI กิจกรรม และการกำหนดกิจกรรมหลัก ทำให้ประมวลผลในภาพรวมได้ทุกมิติและทุกระดับ แสดงทุกแหล่งเงิน และแยกลงรายจ่ายได้ และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่ต้นทาง ซึ่งจะกระทบข้อมูลไปยังปลายทาง -การส่งข้อมูลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สามารถส่งข้อมูลได้เลย หากมีการทำแผนดี มีคุณภาพ เนื้อหาดี โดยให้ดำเนินการดังนี้ ๑. แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ให้ส่ง Hard Copy ได้เลย และกรอกข้อมูลใน Template ไปพร้อมกัน ๒. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ส่งภายใน ๒๘ ต.ค.๕๙ พร้อมกรอกข้อมูลใน Template ให้เสร็จ	

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสรุป	หมายเหตุ
๓	<p>แนวทางการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สู่แผนพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p>	<p>-การจัดทำแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้แปลง ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน โดย เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนฯ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะกำหนด บทบาทของแต่ละภาค ซึ่งภาคกลางจะเน้น ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ ได้แก่ ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำ ศูนย์กลางการผลิตอาหาร และ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และ ศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียให้มีชื่อเสียง</p>	
๔	<p>แนวทางการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p>	<p>-ควรเขียนโครงการประจำปีให้น้อยลง ให้ เขียนเฉพาะโครงการใหญ่ ๆ และไม่นำเอา กิจกรรมมาเขียนโครงการ -ห้ามทำการหารแบ่งงบประมาณ มิฉะนั้นจะ ส่งกลับไปแก้ไขใหม่</p>	
๕	<p>เรื่องอื่น ๆ</p>	<p>-ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานเรื่องแผน ไปประชุมเพื่อ ระดมสมอง ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ก.ย.๕๙ -ให้หน่วยงานที่ยังไม่ส่งแผนให้จังหวัด ส่งทาง E-mail ภายในวันที่ ๖ ก.ย.๕๙</p>	